

## HƯỚNG DẪN

### **Công tác thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19**

*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;*

*Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;*

*Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;*

*Căn cứ Hướng dẫn số 507/HD-STC ngày 05/5/2020 của Sở Tài chính hướng dẫn công tác thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19,*

Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, quản lý cấp phát và quyết toán kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 như sau:

#### **I. Đối tượng, điều kiện, hồ sơ, kinh phí hỗ trợ:**

Đối tượng, điều kiện, hồ sơ, kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn số 717/SLĐTBXH-VP ngày 29/4/2020, số 718/HD-SLĐTBXH ngày 04/5/2020 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội.

#### **II. Nguồn kinh phí:**

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách của cấp mình để thực hiện chính sách. Kinh phí còn thiếu được bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện.

Riêng đối với nguồn kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xô số lưu động được bảo đảm từ nguồn tài chính hợp pháp của các công ty xô số kiến thiết và được hạch toán vào chi phí theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

#### **III. Quản lý kinh phí hỗ trợ:**

Để quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí hỗ trợ, Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí hỗ trợ, chịu trách nhiệm kiểm tra, xem xét thủ tục, hồ sơ, tính chính xác của số liệu theo quy định để hỗ trợ kinh phí kịp thời cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Việc xét duyệt phải có sự tham gia của Mặt trận tổ quốc địa phương.

- Kinh phí hỗ trợ phải đảm bảo các nguyên tắc: Có đủ hồ sơ theo quy định; đảm bảo chi đúng chế độ; đúng đối tượng, mục đích và mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện công khai chính sách hỗ trợ; chi tiết hộ kinh doanh, người lao động, người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và mức hỗ trợ đối với từng đối tượng; niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và tại Nhà văn hóa các thôn, xóm, tổ dân phố theo đúng quy định.

Nếu không đủ các điều kiện hỗ trợ theo quy định thì không được hỗ trợ kinh phí; không được dùng kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 chi cho các nội dung khác ngoài quy định.

#### **IV. Kế toán, thanh toán và quyết toán:**

##### **1. Về chi trả tiền hỗ trợ:**

Sau khi có Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh, Phòng Tài chính - Kế hoạch làm thủ tục bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn sử dụng kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện và 50% nguồn dự phòng ngân sách cấp mình để chi trả đến tận tay người dân, cụ thể như sau:

- Đối với các đối tượng là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương thuộc các doanh nghiệp: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ trì phối hợp cùng doanh nghiệp đóng trên địa bàn thực hiện việc chi trả theo đúng quy định.

- Đối với hộ kinh doanh, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chi trả trực tiếp cho các đối tượng.

Thủ tục thanh toán kinh phí thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Kho bạc Nhà nước.

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quyết toán riêng nguồn kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Các mục chi được hạch toán: **Chương 857, khoản 398, Tiểu mục 7499.**

Trước 16h00, thứ Ba hàng tuần, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước), các khó khăn vướng mắc gửi phòng Lao động Thương binh và xã hội, phòng Tài chính - Kế hoạch và Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Trên đây là hướng dẫn của Phòng Tài chính - Kế hoạch về công tác thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét giải quyết.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện (để báo cáo);
- Kho bạc NN huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Công TTĐT huyện;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**



**Vũ Thị Hồng Tươi**